



Điểm mới trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh

❖ **Đồng chí Lâm Minh Đăng**

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng như: Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quyết định số 56-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và ban hành kế hoạch thực hiện; xây dựng các báo cáo về kết quả thực hiện các

chỉ thị, quy định, kết luận, thông báo của Trung ương.

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 07/13 đoàn, đang kiểm tra 05 tổ chức đảng, 04 đảng viên; đã giám sát xong và kết luận đối với 03 tổ chức đảng, 03 đảng viên, đạt 53,84% so với chương trình đã đề ra. Thi hành kỷ luật 03 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt đảng 02 đảng viên; giải quyết tố cáo 01 đảng viên.

Chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy thực hiện Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022, kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 06 tổ chức đảng (tăng 02 tổ chức đảng so với cùng kỳ); giải quyết tố cáo 01 đảng viên; thi hành kỷ luật 02 đảng viên (tăng 01 đảng viên so với cùng kỳ); đang kiểm tra tài chính đảng 01 tổ chức đảng và giám sát 04 tổ chức đảng, 04 đảng viên.

Ngoài Chương trình đề ra từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ động chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đồng thời thực hiện chỉ đạo của UBKT Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện việc kiểm tra đối với Đảng ủy Sở Y tế, Ban cán sự đảng UBND tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. UBKT Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Y tế và 08 đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Sau kiểm tra đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị nghiêm khắc kiểm điểm Ban cán sự đảng UBND tỉnh và



đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh; chỉ đạo nhanh chóng khắc phục các mặt hạn chế, khuyết điểm và xử lý vi phạm đối với Đảng ủy Sở Y tế theo quy định.

Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022: Đã kiểm tra 330 tổ chức đảng (tăng 23 tổ chức đảng so với cùng kỳ), 410 đảng viên (tăng 49 đảng viên so với cùng kỳ); giám sát chuyên đề 175 tổ chức đảng (tăng 45 tổ chức đảng so với cùng kỳ), 326 đảng viên (tăng 45 đảng viên so với cùng kỳ); giải quyết tố cáo 11 đảng viên (tăng 04 đảng viên so với cùng kỳ). Thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng (khiển trách 08, cảnh cáo 02) và 88 đảng viên (khiển trách 47, cảnh cáo 27, cách chức 05, khai trừ 09), tăng 09 tổ chức đảng và 34 đảng viên so với cùng kỳ.

Qua kiểm tra, giám sát, kết quả cho thấy các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, kịp thời triển khai, quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Điểm mới so với trước đây là năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tập trung chỉ đạo kiểm tra,

giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và tự kiểm tra việc thực hiện quy chế của cấp mình gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Sau các kết luận kiểm tra, giám sát, chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, tự kiểm tra, tự soi, tự sửa và thống nhất thời gian khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Nhìn chung, qua kết quả kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá đúng thực trạng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, phát huy ưu điểm, nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, phát hiện những sơ hở, thiếu sót về cơ chế, chính sách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, góp phần phòng ngừa vi phạm. Từ những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát, khẳng định vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát là nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng, tạo được dấu ấn và lòng tin của nhân dân.

Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán

triệt thực hiện các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là Thông báo số 156-TB/TW, ngày 01/10/2019 kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 của UBKT Trung ương ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng,...

Thực hiện hoàn thành tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện các quy định, kết luận, thông báo theo yêu cầu của Trung ương; kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh và huyện ngoài nhiệm vụ phối hợp tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; cần xây dựng ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan (theo Quy định số 22-QĐ/TW,

(Xem tiếp trang 29)



viên và nhân dân. Chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và tổ chức trong hệ thống chính trị, kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, tập trung giám sát cán bộ, đảng viên có lời nói, việc làm biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới về công tác kiểm tra, giám

sát, kỷ luật đảng, xử lý kịp thời đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Năm là, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính và văn hóa giao tiếp nơi công sở. Thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của từng cán bộ, đảng viên, lấy kết quả thực hiện bản cam kết làm cơ sở để nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; chủ động phát hiện vi phạm ngay trong nội bộ từ lúc mới manh nha và kịp thời kiểm tra, kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức đảng và đảng viên vi

phạm. Kịp thời biểu dương và nhân rộng các tổ chức đảng, đảng viên có cách làm hay, sáng tạo hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Sáu là, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, gắn kết chặt chẽ công tác tuyên giáo, tổ chức với kiểm tra, giám sát và các cơ quan liên quan để chủ động phòng ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên. Mục đích cuối cùng là để cán bộ, đảng viên không muốn vi phạm, không thể vi phạm, không dám vi phạm, qua đó giúp kéo giảm đảng viên bị xử lý kỷ luật, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. □

Điểm mới trong công tác kiểm tra, ... (Tiếp theo trang 20)

ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương).

Chủ động kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên; tập trung giải quyết kịp thời và không để tồn đọng đơn, thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên.

Chỉ đạo tiếp tục khắc phục các mặt hạn chế, khuyết điểm và xử lý dứt điểm vi phạm qua kết luận kiểm tra

việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, việc thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á ở địa phương.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Qua đó, biểu dương những nhân tố mới, cách làm hay, phát huy tính năng động,

sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên, công khai kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có vi phạm.

Bên cạnh việc phát huy hiệu quả công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm, cần kiểm tra đột xuất; đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, tự uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường kiểm tra sang hậu kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm. □